



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. แพลตฟอร์มกัญชาออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ หลังตนส่งหนังสือแจ้งไปยังแพลตฟอร์มขายของชื่อดังรายหนึ่งตามที่มีการร้องเรียนว่าพบการจำหน่ายช่อดอกกัญชาออนไลน์ เข้าใจว่าทางแพลตฟอร์มได้ดำเนินการแล้ว จำนวนที่เห็นลดลง วันนี้จะประชุมร่วมกันระหว่าง จนท.กรมฯ กับ จนท.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไร และเพื่อให้ จนท.ตร.ได้สื่อสารกับแต่ละ สน.เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ยังไม่พบข้อร้องเรียน ส่วนประกาศสมุนไพรรักษาควมยังเห็นภาพไม่ชัดว่าตามอำนาจกรมฯ จะมีออกกฎหมายใดมาควบคุมเพิ่มเติมได้อีกบ้าง การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขของกรมอนามัยก็ค่อนข้างเอาไปจับกุมประชาชนได้ยาก ฉะนั้น หากจะมีกฎหมายควรเป็นกฎหมายโดยตรงที่เป็นกฎหมายเฉพาะ

2. อินโดนีเซียศึกษาดูงานกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ)

- นพ.กิตติ ไส้สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ต้อนรับและให้ข้อมูลสมาชิกรัฐสภาของคณะกรรมการธิการอินโดนีเซียที่มาศึกษาดูงานการทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการรองรับการใช้ในทางที่ผิด ณ กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.กิตติ ได้ให้ข้อมูลถึงพัฒนาการของกัญชาในประเทศไทย การใช้เพื่อการรักษาพยาบาล และมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการติดตามผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

3. ลักลอบนำเข้ากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, nationtv) เพจชมรมแพทย์ชนบท

- จนท.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จ.นครพนม จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบนำเข้ากัญชาแห้งอัดแท่งจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขายในพื้นที่ตอนในของไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 18 กระสอบ น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 กก. โดยในช่วงปีใหม่นี้คาดว่าจะมีการทะลักเข้ามาจำนวนมากขึ้น เพราะความไม่ชัดเจนในข้อกำหนดกัญชาเสรี หากขบวนการค้ากัญชาสามารถเลี่ยงพันริ่มฝั่งแม่น้ำโขงได้ก็จะกลายเป็นกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายทันที ไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้เหมือนในอดีต ทำได้เพียงใช้กฎหมายศุลกากร มีโทษปรับเท่านั้น



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ค้านเปิดผับบาร์ถึงตี 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, pptvhd36, nationtv, ch7, thaipbs, js100)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์แนวทางการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น. จากเดิม 02.00 น. ในจังหวัดนำร่องที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่า ขณะนี้จากการหารือในด้านสาธารณสุขมองว่าอาจยังไม่เหมาะสม เนื่องจากช่วงนี้ต้องพยายามรักษาสมดุลในทุกมิติไว้ก่อน มองว่าเวลา 02.00 น. น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงที่ยังมีโควิด 19 ระบาดอยู่ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

- สำหรับของขงขั้วปีใหม่ 2566 เป็นแพคเกจที่เน้นดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยในช่วงปีใหม่ที่จะมีการเดินทางสูงมาก ทั้งการกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยว จึงเตรียมการรับมือการระบาดโควิด 19 ผ่านการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แนะนำก่อนเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ยืนยันว่าตอนนี้วัคซีนมีพร้อมอยู่แล้ว

2. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มตามคาดการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น แต่ รพ.ทั่วประเทศแต่ละแห่งยังรองรับสถานการณ์ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่อาการไม่รุนแรง รักษาแบบผู้ป่วยนอก แพทย์ให้ยาตามที่วินิจฉัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนการรักษาใน รพ. ผู้ป่วยยังไม่ได้เพิ่มแบบมีนัยสำคัญ ขณะที่การระบาดรอบนี้ยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ เป็นลักษณะของระลอกเล็ก (Small Wave)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, มติชน, ch3plus, ch7, hfocust)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีประเทศไทยมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 รายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ราย ว่า สาเหตุหนึ่งเกิดจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีมากขึ้น เพราะขณะนี้มีการผ่อนคลายมาตรการ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการไม่ต้องเข้ากักตัวเหมือนสมัยก่อน หากอาการน้อยเราให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 5 วัน ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านก็สามารถป้องกันตนเองและออกไปข้างนอกได้ ทั้งหมดนี้ จึงมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง ส่วนสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 รวมทุกระดับตั้งแต่ 1-3 ขณะนี้มีการใช้ไปประมาณ ร้อยละ 35 ยังมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยที่มีอาการได้อีกร้อยละ 60 เศษๆ แต่หากมีสถานการณ์ความรุนแรง ก็สามารถขยายได้ทันที สำหรับจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้ามารักษาแบบผู้ป่วยนอก ภาพรวมในสถานพยาบาลทั่วประเทศมีมากขึ้น เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4,000 คน หรือวันละ 700-800 คน คาดช่วงซีพีใหม่เพิ่มขึ้นแน่นอน เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง จึงต้องขอความร่วมมือผู้ป่วยกักตัวอย่างน้อย 5 วัน แต่หากจำเป็นต้องออกไปภายนอก พยายามป้องกันไม่ให้ไปติดผู้อื่น</p> <p>3. แจงกรณีผู้ป่วยอายุน้อยเสียชีวิตเฉียบพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ch7)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยรายหนึ่งที่อายุประมาณ 30 ปี อยู่ในวัยทำงาน ถือว่าอายุน้อยและเสียชีวิตเฉียบพลันที่บ้าน กรมควบคุมโรคกำลังวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต ทั้งนี้ ต้องวิเคราะห์ว่ามีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วยหรือไม่ กรณีที่เกิดจากโควิด 19 อาการจะไม่เสียชีวิตทันที แต่จะมีอาการเหนื่อยหอบก่อน เพราะเชื้อไวรัสโควิดจะลงปอด แต่เชื้อไวรัสตัวอื่นบางตัวก็มีผลต่อหัวใจ จึงต้องวิเคราะห์ว่าเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนหรือจากโควิด 19</p> <p>4. ค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, mcot, hfocust, news1live, thaigov, workpointtoday, newtv, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า หลัง สธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 จากสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรลงพื้นที่และมีการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากระบบ GFMS วันที่ 1 ธ.ค. 65 เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 จากแหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ 1.งบเงินกู้ สำหรับกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 85.76 และ 2.งบกลางค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ในกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 97.04 ทั้งนี้ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว สำหรับบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนที่ตกหล่น รวมถึงที่ยังค้างจ่ายอีก 3 เดือน คือ ก.ค. - ก.ย. 65 และบุคลากรของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. ที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการของบกลางจากรัฐบาลมาจ่ายเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>5. สายพันธุ์ที่ระบาดในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, TNN)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุถึงการระบาดของโควิดประเทศไทยปัจจุบัน สายพันธุ์ BA.2.75 ได้เข้ามาแทนที่สายพันธุ์ BA.5 แล้ว โดยพบผู้ป่วยจำนวนกว่า ร้อยละ 76 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบ BA.5 ในสัดส่วน ประมาณร้อยละ 26 และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 2 เป็นสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ สำหรับสายพันธุ์ XBC หรือสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเดลต้าและโอมิครอน จากเดิมพบคนเดียว ขณะนี้พบประมาณ 10 ราย นอกจากนี้ การที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นแล้ว ยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ หากการติดเชื้อเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่าง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ตลอดเวลา</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีน พร้อมทั้งเปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย หากได้รับวัคซีนช่วงนี้ก็จะสามารถป้องกันได้ทั้งช่วงปีใหม่ได้ และยังมีภูมิคุ้มกันต่อเนื่องไปได้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ของขวัญปีใหม่ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ch7, newtv, ch3plus, thaipbs, sonhdhitalk, thestandard, js100, mcot, pptv, nation, news1live)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.สธ. กล่าวถึง ของขวัญปีใหม่ สธ.เตรียมที่จะมอบให้ประชาชน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเน้นย้ำฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 และมีแพ็คเกจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ สธ.ดำเนินการ นอกจากนี้ การเดินทาง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลับบ้านในช่วงปีใหม่ ขอนแก่นย้ำเรื่องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หนึ่งสัปดาห์ก่อนเดินทางจะเป็นเรื่องดี</p> <p>นโยบายลดปัญหาขาดแคลนจิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ,ข่าวสด ,สำนักประชาสัมพันธ์ ,ประชาชาติ ,Mgronline)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวว่า จากระบบคลังข้อมูลสุขภาพปี 2565 พบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชที่มาใช้บริการตามการรักษาจากทุกสิทธิร่วมกัน 2,519,255 คน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่มีแนวทาง "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" คาดการณ์ว่าผู้เสพยาเสพติดจะมีประมาณ 1.9 ล้านคน จำแนกตามลักษณะความรุนแรงของการเสพยาเสพติดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เสพยาเสพติด 35,000 คน ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูระยะยาว โดยส่งต่อสถานบริการหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีจิตแพทย์ให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง กลุ่มผู้เสพ 456,000 คน กลุ่มนี้ควรเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยสถานพยาบาลในพื้นที่ และ กลุ่มผู้ใช้ 1.2 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถดูแลได้ในพื้นที่ด้วยกลไกชุมชนที่บูรณาการร่วมกัน ทีมสาธารณสุข 3 หมอ ได้แก่ รพช. รพ.สต. และ อสม. ได้ร่วมจัดทำแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มนี้ร่วมกับจิตแพทย์ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพในการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ทำให้เกิดการดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสถานที่ให้พร้อมบริการดูแลแบบผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ. เปิดหอผู้ป่วยในผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดใน รพศ. และ รพท. แล้ว 33 จังหวัดใน 11 เขตสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 42.9 ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย และยังจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ใน รพช. 268 แห่ง หรือร้อยละ 34.58 ช่วยรองรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลบำบัดต่อเนื่องใกล้บ้านทำให้การบริการไร้รอยต่อ ผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพได้ดีและอยู่ได้ในสังคมอย่างสุขสงบ จึงสนับสนุนกรอบอัตรากำลังจิตแพทย์และมีแผนขยายการฝึกอบรมจิตแพทย์ให้สามารถเอื้อการผลิตจิตแพทย์ได้โดยเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะจิตแพทย์ทั่วไปและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นยังขาดแคลน ปัจจุบันมีจิตแพทย์ให้บริการในสังกัดสธ.และกทม.เพียง 822 คน อัตราเฉลี่ยจิตแพทย์ 1.25 คน ต่อแสนประชากรในปี 2565 โดยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ปัจจุบันประสานความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อหาหรือแนวทางในการเพิ่มการผลิตจิตแพทย์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายการเพิ่มอัตราเฉลี่ยจิตแพทย์เป็น 1.7 คนต่อแสนประชากร โดยร่วมผลักดันผลิตจิตแพทย์ให้ได้ 400 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี พร้อมกระจายบริการในทุกเขตสุขภาพ ให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการใกล้บ้านอย่างทั่วถึง เช่นเดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้</p>	
<p>ทลายคลินิกเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ,แนวหน้า ,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน ,ข่าวสด ,Bangkoktoday ,สยามรัฐ ,Mgronline ,เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. ร่วมกับ อย. ภญ.อรุณญา เทพพิทักษ์ ผอ. ศรป. และ ตำรวจ ปคบ. แถลงผลกวาดล้างจับกุมคลินิกเสริมความงามเถื่อน 8 แห่งในพื้นที่ กทม. , ชลบุรี, สมุทรสงคราม และปทุมธานี โดยได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นแพทย์หลอกเสริมความงามให้ประชาชนหลายพื้นที่ บางรายใช้การศึกษาวិธีการผิดเสริมความงามด้วยตนเองจากทางยูทูป และส่งยาต่างๆ จากช่องทางออนไลน์ จากการตรวจสอบพบเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดของกลางได้ 836 รายการ ส่วนใหญ่เป็นยาและเวชภัณฑ์ ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เบื้องต้นดำเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฐาน "ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ, ขยายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และขยายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา" หากพบเห็นการให้บริการผิดเสริมความงามนอกสถานที่ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหมอเถื่อน หมอกระเป่า ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายอาจมีกระทบรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้</p>	
<p>หมูแซ่ฟอร์มาลิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., hfocus, pptvhd36)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์ตรวจยึดโรงงานทำเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหาร และใบอนุญาตค้าซากสัตว์ โดยพบว่ามีการใช้สารฟอร์มาลินในการแช่เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ พบใบเสร็จส่งขายร้านหมูกระทะและร้านอาหารอีสาน ถือว่ามีความผิด ฟอร์มาลินหรือน้ำยาแช่ศพ เป็นน้ำยาที่อันตรายต่อสุขภาพ การกินเนื้อสัตว์ที่มีสารฟอร์มาลินเข้าไป จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ ถ้าน้อยอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ แต่ถ้ารับประทานมาก อาจมีอาการรุนแรงมากได้ โดยเฉพาะถ้าได้รับสารดังกล่าวโดยตรงอาจอันตรายถึงชีวิตได้ คนที่กินหมูกระทะแล้วมีความกังวล ตามปกติเราคงไม่ได้กินหมูกระทะกันทุกวัน ที่จะสะสมจนเป็นอันตราย หากมีระยะห่างก็สามารถกำจัดได้ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น จะต้องลงไปสุ่มตรวจต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก., bangkokbiznews, ch7)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผย เรื่องนี้มีความเข้าใจผิดอยู่เล็กน้อยว่า มีการตรวจพบเนื้อสัตว์ปนเปื้อนฟอร์มาลินที่ จ.ชลบุรี หลายคนเข้าใจว่า เป็นร้านอาหารที่เปิดในภาคอีสาน แต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้ คือร้านอาหารอีสานที่เปิดใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พื้นที่ จ.ชลบุรี ดังนั้น เราจึงโฟกัสไปที่ จ.ชลบุรี เป็นหลัก โดยทางอ้อม. ส่วนภูมิภาค สสจ. ได้มีการลงพื้นที่ออกตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ผลยังไม่ออก ที่ผ่านมา ออ.ได้มีการสุ่มตรวจคุณภาพ เพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหารทั่วประเทศ และทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ก็ตรวจเจอสารปนเปื้อน รวมถึงฟอร์มาลินบ้าง แต่ไม่มาก ก็ได้แจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะๆ อยู่แล้ว</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, pptvhd36)</p> <p>- รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ม.เกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความ วิธีการสังเกตอาหารที่พบสารฟอร์มาลิน คือ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ หากถูกแสงแดด หรือลมเป็นเวลานาน แล้วยังคงอยู่ก็ไม่ควรซื้อ ถ้าเป็นอาหารทะเลที่เนื้อแข็งบางส่วน เปื่อยยุ่ยบางส่วน ไม่ควรซื้อ ถ้าเป็นผัก ผลไม้ที่มีลักษณะแข็ง เขียว กรอบหรือสดผิดปกติ ให้ดมที่ใบผลหรือหักก้านดม ถ้ามีกลิ่นแสบจมูกแสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปื้อน เมื่อซื้ออาหารมาแล้วควรแช่ด้วยสารละลายต่างที่บดขี้เถ้า (ในอัตราส่วน ต่างที่บดขี้เถ้าประมาณ 20 เกล็ด ผสมน้ำ 4 – 5 ลิตร) ประมาณ 5 – 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ เพราะฟอร์มาลินทำปฏิกิริยากับต่างที่บดขี้เถ้าแล้วได้เกลือฟอร์เมตซึ่งละลายน้ำได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ)</p> <p>- จากหนังสือ "เรื่องฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร" ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ ที่พิมพ์เมื่อเดือนม.ค. ปี 2561 ระบุว่า ปี 2559 ได้สุ่มตรวจอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดค้าส่ง แผงลอย ร้านอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล พบว่ามีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ปลาหมึกกรอบ พบร้อยละ 48 และอันดับที่ 2 คือ สไลนางขาว พบร้อยละ 42 สไลนางดำ พบเพียงร้อยละ 8 และปลาหมึกสด พบเพียงร้อยละ 10 ขณะที่สถาบันอาหาร ได้สุ่มเก็บสไลนาง 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงวันที่ 25 มี.ค.- 19 ก.ค. 2564 พบฟอร์มาลดีไฮด์ใน "สไลนาง" ถึง 4 ตัวอย่าง ส่วนบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารหมูกระทะ และร้านอาหารอีสาน ที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ต้องออกมาติดประกาศการันตีเรียกลูกค้ากันหน่อยจะได้ไม่ถูกเหมาแข่ง</p>	
<p>อากาศเปลี่ยนแปลง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนานิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ทันส่งผลทำให้เกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง รวมทั้งให้ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ และให้รับฟังการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ คอยสังเกตอาการป่วยของกลุ่มเสี่ยง และจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้าน ยาที่ต้องใช้เป็นประจำ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องมีความเข้าใจและรู้จักการดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากภาวะเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี พร้อมรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p>	
<p>แนะ 10 เคล็ดลับเลี้ยงลูก</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยสนับสนุนให้พ่อแม่มีส่วนช่วยแม่ในการเลี้ยงลูกพร้อมแนะ 10 เคล็ดลับ ได้แก่ 1.ให้กำลังใจและช่วยเหลือแม่ขณะให้นมลูก 2.ช่วยในการทำกิจกรรม 3.พ่อควรหาโอกาสมีส่วนร่วม 4.มีความอดทน และเข้าใจคุณแม่ 5.ช่วยจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูก 6.เมื่อแม่เครียด เหนื่อย หงุดหงิดใจ พ่อช่วยปลอบโยน ให้แม่สบายใจอาจช่วยนวดเบาๆ บริเวณคอ ไหล่เพื่อให้แม่ผ่อนคลาย 7.หากครอบครัวมีลูกมากกว่า 1 คน พ่อจะเป็นผู้ช่วยในการดูแลลูกๆ เพื่อแบ่งเบาภาระ 8.แสดงความรักแก่แม่อย่างต่อเนื่อง 9.ดูแลและตอบสนองความต้องการทางจิตใจของแม่ตลอดระยะของการเลี้ยงลูกเพื่อลดความเครียดให้แม่หลังคลอด 10.ห้ามหรือหลีกเลี่ยงการซื้อหรือรับขวดนมหัตถ์นมปลอม หรือนมผสมเข้าบ้าน</p>	
<p>สัญญาณเตือนเนื้องอกไขสันหลัง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand ,thaipbs ,ฐานเศรษฐกิจ ,กรุงเทพธุรกิจ ,Tnews)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื้องอกไขสันหลัง คือเนื้องอกที่อยู่ในโพรงกระดูกสันหลัง อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ระดับคอจากรอยต่อก้านสมองไปจนถึงระดับเอว หากเกิดการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ประสาทจะพัฒนากลายเป็นเนื้องอก ถ้ายังไม่ได้รับการรักษาอาการอ่อนแรงจะมากขึ้น หรืออาจทำให้อัมพาตทั้งแขนและขาทั้ง 2 ข้างได้ อาการส่วนใหญ่จะมีอาการอ่อนแรงที่ขาเป็นหลัก ร่วมกับมีอาการชาของลำตัวลงไปจนถึงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้างได้</p> <p>นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการปวดบริเวณกลางหลัง ขาหรือปวดร้าวรอบ ๆ ออกได้ เนื้องอกในระดับกระดูกสันหลังส่วนเอว จะมีเส้นประสาทไขสันหลัง และส่วนปลายของไขสันหลังมีอาการปวดหลัง ปวดเอว ร่วมกับมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการปวดหลังมีตั้งแต่ปวดตึงไปจนถึงปวดมากนอนพักก็ไม่หายจนไม่สามารถนอนได้ หากอาการรุนแรงมากขึ้นจะพบปัญหาระบบการขับถ่าย เช่น กลั้นอุจจาระ ปัจจุบันใช้การรักษาโดยการผ่าตัด หากผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคเนื้องอกไขสันหลัง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ถูกต้องอย่างรวดเร็วได้ผลดีและหายเป็นปกติได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ	
<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)</p> <p>- อย. ร่วมกับAIS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ อสม. นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อย. พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p>งบค่าเสียงภัยล่าช้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live)</p> <p>- แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุข เผย กระแสวิจารณ์การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเงินบำรุงของรพ.ในสังกัด รวมทั้ง รพ.สต. ว่ากรมบัญชีกลาง ระบุถึงสถานะของ บจก. ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) อ้างถึงคำวินิจฉัยคกก.กฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ 1397/2563 ใจความสำคัญคือ ธนาคารกรุงไทย ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นในอัตราร้อยละ 55.07 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่ได้เป็นส่วนราชการและไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ เกิดกระแสว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนธนาคารของ รพ.ในสังกัดที่มีการจ่ายเงินจากงบเงินบำรุงด้วยหรือไม่ ซึ่งหากต้องปรับเปลี่ยน จะส่งผลให้หน่วยงานรัฐ รพ.ในสังกัดสธ.ที่มีการบริหารจัดการเงินบำรุง เดิมมีระบบบัญชีเชื่อมโยงกับ ธ.กรุงไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยน จึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อกรจ่ายเงินค่าเสียงภัยล่าช้าไปอีกหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาบุคลากรหลายคนยังไม่ได้รับเงินค่าเสียงภัยอีกมาก ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหาร สธ.ที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ช่วยชี้แจงอย่างต่อเนื่องหรือทำหนังสือชี้แจงว่า เงินค่าเสียงภัยล่าช้าเพราะอะไรเนื่องจากในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ วนวายมาก ผอ.รพ. และสสจ. หลายแห่งไม่มีการอธิบายหรือชี้แจงเกี่ยวกับค่าเสียงภัยให้เข้าใจอย่างละเอียด</p>	-
<p>เกณฑ์เทเลฟาร์มซี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2565 เรื่องแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	-
<p>ติงฉกซื้อ ยาคุมฉุกเฉินในละคร ทำคนเข้าใจผิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ tnthailand mcot nationtv springnews news1live thebangkokinsight hfocus)</p> <p>- สภาเภสัชกรรม ได้ออกหนังสือไปยัง กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน และแฟนละคร เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจต่อการใช้ยา และต่อวิชาชีพสภาเภสัชกรรม เนื่องจาก การเผยแพร่ละครชุด "มัดหัวใจัยยชูปตาร์" ทางช่อง 3 ปรากฏฉากที่ตัวเอก ไปหาซื้อยาจากเภสัชกรในร้านขายยา โดยร้องขอยาที่มีรูปปลั๊กชอล์ยยาคุมฉุกเฉิน (แต่เป็นยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน)ใส่ซองยา เพื่อสร้างว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินนั้น โดยพฤติกรรมการแสดงของเภสัชกรที่อยู่ในฉากร้านยาข้างต้น เป็นการประกอบวิชาชีพที่เบี่ยงเบน ผิดไปจากมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมาก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และ ความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพของเภสัชกรในร้านขายอย่างมาก ประกอบกับมีเภสัชกรจำนวนมาก ได้รับผลกระทบและร้องเรียนมา สภาเภสัชกรรม จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา โดยขอให้ยื่นข้อความ "การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาที่เป็นจริง เภสัชกรจะต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ยา เลือกรสยา จัดทำฉลากยาตรงกับตัวยา ก่อนจ่ายยาทุกครั้ง" ก่อนการฉายละครชุดดังกล่าวทุกครั้ง จนสิ้นสุดการเผยแพร่ภาพ และ ขึ้นข้อความดังกล่าวในส่วนที่สามารถรับชมย้อนหลังทั้งหมด อนึ่งในอนาคตหากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือเรื่องการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถขอความร่วมมือจากสภาเภสัชกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมต่อไป</p>	
<p>ไข่อีดำอีแดง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ejan)</p> <p>- ไข่อีดำอีแดง หรือ สเตรปโตคอคคัสกรู๊ปเอ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในสหราชอาณาจักรแนะนำให้ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการติดเชื้อในบุตรหลาน หลังจากที่มีเด็กอย่างน้อย 6 คน เสียชีวิตจากการติดเชื้อขั้นรุนแรงของแบคทีเรียชนิดนี้ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ระบุว่า มักพบในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี โดยผู้ป่วยจะมีผื่นสีแดงขึ้นตามผิวหนังเกือบทั่วร่างกาย รวมถึงมีไข้สูง และมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2565 ระบุในประเทศไทยพบผู้ป่วยไข่อีดำอีแดงในเด็กอายุ 5 - 14 ปี จำนวน 237 ราย</p>	-